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สื่อ ประเด็นข่าว 

 

มติชน 

แถลงผลงานรัฐบาลรอบ2ปี     

     -เสนอข่าว พล.ต.สรรเสริญ แก้วก าเนิด โฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการแถลงผลงานรัฐบาลในรอบ 2 

ปี ในวันท่ี 12 กันยายนว่า การแถลงผลงานจะจัดขึ้นในเวลา 09.00-12.00 น. ท่ีตึกสันติไมตรี ท าเนียบรัฐบาล โดย 

พล.อ.ประยุทธ์จะพบกับสื่อมวลชน มีรองนายกรัฐมนตรีท้ัง 6 กลุ่มร่วมแถลงผลงานด้วย ในช่วงต้นของการแถลงผลงาน

จะมีการฉายวีดิทัศน์สรุปผลงานประมาณ 10 กว่านาที จากนั้นนายกฯจะกล่าวแถลงผลงานในภาพรวม ตามด้วยรอง

นายกฯท้ัง 6 ด้านกล่าวถึงผลงาน ในด้านต่างๆ ของตนเองประมาณ 10-15 นาที จากนั้นนายกฯกล่าวสรุปและตอบ

ค าถามสื่อมวลชน  

        เอกสารท่ีจะใช้แจกสื่อมวลชนมี 2 ฉบับ คือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขณะนี้ก าลังจัดท าอยู่ นอกจากนี้ ส าหรับ

การชี้แจงของกระทรวง รัฐมนตรีจะไปขยายผลอย่างไรก็แล้วแต่ แต่สิ่งท่ีจะด าเนินการในภาพรวมคือ ได้รวบรวมข้อมูล

ของทุกกระทรวงต่องานเป็นเรื่องๆ เช่น 2 ปีท่ีผ่านมารัฐบาลแก้ไขปัญหาปากท้องประชาชนอย่างไร ลดความเหลื่อมล้ า

อย่างไร เวทีของไทยในเวทีโลกมองเราอย่างไร มีการพัฒนาอย่างไร หรือ 2 ปีท่ีผ่านมาเราวางรากฐานทางเศรษฐกิจ 

ระบบการขนส่งมวลชน ระบบคมนาคมพื้นฐานอย่างไร ซึ่งในแต่ละเรื่องมีหลายกระทรวงเข้ามาเก่ียวข้อง 

 

ไทยโพสต์ 

ไวรัสซิกา 

    -เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. ได้ก าชับให้ทุกจังหวัด โดยเฉพาะ 4 จังหวัดที่พบผู้ป่วยรายใหม่ รวมท้ัง 10 

จังหวัดท่ีเคยพบผู้ป่วย ให้ด าเนินการเข้ม 3 มาตรการ คือ 1.การป้องกันโรค เน้นย้ าให้ทุกจังหวัดระดมพลังประชาชน

และทุกหน่วยงานในพื้นท่ี ในรูปแบบประชารัฐ ร่วมกันก าจัดแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลายอย่างต่อเนื่องทุกวันศุกร์ เพื่อตัด

วงจรชีวิตยุงลายป้องกัน 3 โรค คือ ไข้เลือดออก โรคไข้ซิกา และโรคชิคุนกุนยา ตามมาตรการ 3 เก็บ 5 ส. อย่างเข้มข้น

จนถึงสิ้นเดือนตุลาคม 2559 2.การควบคุมโรคในพื้นท่ีบ้านผู้ป่วย รัศมี 100 เมตรรอบบ้าน และระดับต าบล โดยพ่น

สารเคมีก าจัดยุงตามมาตรการอย่างเข้มข้น ก าจัดแหล่งเพาะพันธ์ุลูกน้ ายุงลายให้หมดภายใน 5 วัน และติดตามเฝ้าระวัง

ไม่ให้มีผู้ป่วยรายใหม่จนครบ 28 วัน จึงถือว่าปลอดโรค 3.การเฝ้าระวังโรค เน้นการค้นหาผู้ป่วย 4 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ท่ีมี

อาการไข้ ผื่น ปวดข้อ ตาแดง กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ เด็กทารกแรกคลอดศีรษะเล็กผิดปกติ และผู้ป่วยอาการทางระบบ

ประสาท 

    นอกจากนี้ ศูนย์ปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรคได้ติดตามสถานการณ์และการด าเนินการจากทุกพื้นท่ีท่ัว

ประเทศแบบเรียลไทม์ทุกวัน เพื่อให้ข้อมูลท่ีถูกต้องกับประชาชน 

กรุงเทพธุรกิจ  -เสนอข่าว ส านักอนามัย กทม. เปิดเผยว่า ตั้งแต่ต้นปีจนถึงขณะนี้ พบผู้ติดเชื้อไวรัส  ซิกาในกทม. 8 ราย หายเป็น

ปกติแล้ว 6 ราย ยังมี 2 ราย ต้องเฝ้าระวัง ระบุว่า มีการอบรมบุคลากรทีมสอบสวนควบคุมโรคเคลื่อนท่ีเร็วจากทุก

ศูนย์บริการสาธารณสุข เพื่อสร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวัง  ส่วนกรณีพบหญิงตั้งครรภ์ในพื้นท่ี เป้าหมาย กทม.จะให้

ค าแนะน าในการป้องกันไม่ให้ยุงกัด และติดตามเฝ้าระวังการติดเชื้ออย่างใกล้ชิด โดยส่งตรวจปัสสาวะส่งตรวจทุก 14 

วัน จนกว่าการระบาดในพื้นท่ีจะสงบลง และจะก าจัดยุงท้ังในบ้านและนอกบ้านตั้งแต่วันแรก และท าซ้ าต่อเนื่องจนกว่า

ผลการตรวจจะไม่พบเชื้อซิกา 

 

    -สวทช. ร่วมกับ สธ. จัดเสวนา "ซิก้า ไวรัสร้าย ภัยเงียบคุณแม่ตั้งครรภ์" น.พ.ยงเจือ เหล่าศิริถาวร นายแพทย์กรม

ควบคุมโรค กล่าวว่า สถานการณ์ไวรัสซิก้าของไทย องค์การอนามัยโลกจัดให้อยู่ในกลุ่มท่ี 2 ท่ีผู้ติดเชื้อโดยมียุงลายเป็น

พาหะ มีผู้ติดเชื้อเฉลี่ยปีละ 5 ราย ส่วนปี 2559 มีรายงานพื้นท่ีระบาด 16 จังหวัด 

    -ด้าน น.พ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ผู้อ านวยการศูนย์โรคติดต่ออุบัติใหม่ สภากาชาดไทย กล่าวว่า ไวรัสซิกาสามารถ

ติดต่อได้ท้ังทางเลือด การเปลี่ยนถ่ายอวัยวะ และเพศสัมพันธ์ รวมถึงแม่สู่ลูกในครรภ์ก็ติดต่อได้ทุกอายุครรภ์ โดยเชื้อ

จะพยายามโจมตีและเข้าร่างกายทารกในครรภ์ทางรก และจะเข้าไปอาศัยอยู่บริเวณสมองเด็กโดยไม่ท าอันตรายถึงชีวิต 

แต่จะส่งผลต่อการเจริญเติบโตของสมองและร่างกาย ท าให้เด็กมีภาวะหัวลีบได้  จึงต้องวิเคราะห์ว่า  หากคู่สมรสอยู่ใน

ภาวะเสี่ยงมีเชื้อไวรัสซิกาจ าเป็นต้องตรวจสอบโรคให้ละเอียดเพื่อป้องกันการติดเชื้อของลูก ในครรภ์ในล าดับแรก และ

งดเดินทางไปพื้นท่ีระบาดเด็ดขาดส าหรับหญิงมีครรภ์ทุกวัย เพื่อป้องกันอันตรายท่ีอาจเกิดกับเด็ก 

ผู้จัดการรายวัน360     -เสนอข่าว สถานการณ์ในต่างประเทศ สิงคโปร์รายงานพบผู้ติดเชื้อไวรัสซิกา มากกว่า 250 ราย โดยการระบาด
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องศา คอลัมน ์ย่อยข่าว เกิดข้ึนในช่วงท่ีเศรษฐกิจสิงคโปร์ลดการขยายตัวลงมาอย่างมาก และยังเกิดข้ึนในช่วงไม่ถึง 2 สัปดาห์ ก่อนหน้าการเป็น

เจ้าภาพจัดการแข่งขันรถยนต์สูตร 1 ฟอร์มูลาวัน กรังปรีซ์ ที่จะมีนักท่องเท่ียวจ านวนมากเดินทางเข้าประเทศ 

        นายรวี เมนอน กรรมการผู้จัดการกรมการเงินสิงคโปร์ ระบุว่า ยังเร็วเกินไปท่ีจะบ่งชี้ว่า การระบาดของไวรัสซิกา

ในสิงคโปร์ จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศหรือไม่       

   -ทางการ ฟิลิปปินส์ยืนยันพบผู้ติดเชื้อไวรัสซิกาเป็นรายแรกของปีนี้ ทางตอนกลางของประเทศ พร้อมระบุมีความ

เป็นไปได้สูงว่าจะเป็นการติดต่อจากในท้องถ่ิน เนื่องจากผู้ติดเชื้อไม่มีประวัติเดินทางไปต่างประเทศในช่วง 2 สัปดาห์ท่ี

ผ่านมา ทั้งยังคาดว่าอาจพบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมอีก 

โพสต์ทูเดย์ คอลัมน์ 

World Monitorเดลินิวส ์

    -เสนอข่าว เจ้าหน้าท่ีอินโดนีเซีย ระบุว่า มีงบประมาณและจ านวนโรงพยาบาลท่ีสามารถตรวจสอบการแพร่ระบาด

ของไวรัสดังกล่าวจ ากัด โดยตอนนี้ยังไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อในอินโดนีเซีย  ขณะทีอ่งค์การอนามัยโลก ระบุว่า อินโดนีเซีย 

เป็นหนึ่งในประเทศเอเชียท่ีมีความเป็นไปได้ของการแพร่ระบาดของไวรัสซิกา แต่ทางการอินโดนีเซียระบุว่า ยังไม่มี

รายงานคนติดเชื้อซิกาในประเทศ 

ส านักข่าวอินโฟเควสท์  -เสนอข่าว กระทรวงสาธารณสุขเวียดนาม เปิดเผยว่า มีแนวโน้มว่าจะตรวจพบผู้ติดเชื้อไวรัสซิกาในเร็วๆ นี้ ก่อนหน้านี้ 

ได้มีการรายงานจ านวนผู้ติดเชื้อไวรัสซิกาในเวียดนามมาแล้ว แต่ในขณะนี้จ านวนยุงลายซึ่งเป็นพาหะมีจ านวนเพิ่มมาก

ขึ้น ล่าสุด เวียดนามได้ตรวจสอบประชาชนกว่า 2,554 ราย และตรวจพบผู้ติดเชื้อไวรัสซิกาไปแล้ว 3 ราย ในพื้นท่ีทาง

ตอนใต้ของเมืองโฮจิมินห์ 

 บทความ  

โพสต์ทูเดย์  -เสนอบทความ ศ.นพ.ประเสริฐ เอ้ือวรากุล ประธานคลัสเตอร์สุขภาพและการแพทย์ สวทช. ระบุว่า หากมีความเสี่ยง

ต่อการระบาดของไวรัสซิกามากขึ้นถึงจุดหนึ่ง การให้ "ชะลอการตั้งครรภ์" อาจเป็นทางเลือก แต่ปัจจุบันการระบาดใน

ประเทศไทยอาจยังไม่ถึงจุดนั้น 

    -ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บอกว่า ไวรัสซิกามีคุณสมบัติคล้าย

กับไวรัสอ่ืนท่ีมาจากยุง รวมถึงเหมือนไข้เลือดออกตรงท่ีมีเลือดออก มีอาการปวดข้อ ปวดเมื่อยตามตัว มีไข้ ไวรัสซิกาจะ

ชอบเด็กในท้อง และเม่ือติดเชื้อเด็กในท้อง จะสามารถติดได้ทุกอายุครรภ์ ถึงเด็กท่ีคลอดออกมา หัวจะไม่ลีบในทันที 

แต่ก็มีโอกาสท่ีจะแสดงอาการหลังจากนั้นอีกหลายปี ส่วนผู้ใหญ่แม้จะมีอาการน้อย แต่ถ้ามีก็รุนแรง อยากเสนอไปยัง 

สวทช.ให้รีบออกโลชั่นฉีดยุงท่ีสามารถป้องกันยุงได้ และต้องไม่อันตรายต่อเด็ก 

    -ขณะที่ นพ.ยงเจือ เหล่าศิริถาวร ส านักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กล่าวว่า ปัจจุบันสามารถรวบรวมตัวเลขผู้ป่วย

ไข้ซิกาได้ยากมาก เนื่องจากผู้ป่วยส่วนใหญ่จะไม่มีอาการ และในคนท่ีมีอาการน้อย จะไปรักษาในคลินิกเอกชนมากกว่า

โรงพยาบาลรัฐ หรือบางคนที่อาการไม่รุนแรง อาจจะไม่ไปพบแพทย์ด้วยซ้ า  

      ส่วนในแง่การควบคุมการแพร่ระบาดนั้น ใช้วิธีการควบคุมป้องกันโรคไม่ต่างจากไข้เลือดออกมาก คือการควบคุม

ยุง ป้องกันไม่ให้ยุงกัด นอกจากนี้ ไข้เลือดออกยังมีอัตราการเสียชีวิตสูงกว่า อย่างไรก็ตาม อยากเปรียบเทียบให้เห็นว่า

ในไข้เลือดออกนั้น หากผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส ยังมีโอกาสรักษา ควบคุมเชื้อ ไม่ให้ผู้ป่วยถึงแก่ชีวิต แต่ส าหรับไข้ซิกาไม่มี

โอกาสท่ีสอง เพราะเม่ือมีการติดเชื้อแล้วจะไม่สามารถแก้ให้เด็กหาย "หัวฟีบ" หรือท าให้เด็กเป็นปกติได้ ต้องยอมรับ

ด้วยเช่นกันว่า การควบคุมยุงเป็นเรื่องยาก เพราะบ้านทุกคนมียุง การจะให้บุคลากรสาธารณสุขไปควบคุมทุกบ้านนั้นท า

ไม่ได้แน่นอน จึงต้องอาศัยการควบคุมอย่างเข้มแข็ง ฉะนั้น ทุกครัวเรือนอาจต้องดูแลลูกน้ ายุงลาย หรือก าจัดสัปดาห์ละ

คร้ัง 

ฐานเศรษฐกิจ  -เสนอข่าว นพ.อ านวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค ออกมายืนยันว่าข้อมูลของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหภาพ

ยุโรป ที่จัดให้ประเทศไทยเป็นพื้นท่ีท่ีมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสซิการะดับสีแดงในช่วง 3 เดือนนั้น เป็นข้อมูลท่ีไม่

สมบูรณ์ เนื่องจากกรมควบคุมโรคไม่เคยส่งข้อมูลอย่างเป็นทางการให้กับศูนย์ ECDC จึงเข้าใจว่า ข้อมูลท่ีศูนย์ดังกล่าว

ใช้นับจากข้อมูลตามสื่อและนับจากจ านวนผู้ป่วยเท่านั้น ยืนยันว่าองค์การอนามัยโลก จัดไทยอยู่ในพื้นท่ีท่ีมีการระบาด

ประปราย คือ พบผู้ป่วยในบางพื้นท่ีของประเทศ ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ประมาณ 4 ประเทศ คือ ไทย เวียดนาม อินโดนีเซีย 

และสิงคโปร์ และอยู่ระหว่างเฝ้าระวังให้ครบ 28 วัน ตามระยะฟักตัว หากไม่พบผู้ป่วยรายใหม่ ก็ถือว่าพ้นระยะเฝ้าระวัง 

การพบผู้ป่วยนี้เป็นการสะท้อนถึงการมีระบบเฝ้าระวังท่ีดีและเข้มแข็ง  

      ขอให้ประชาชนอย่าตระหนกตกใจและมั่นใจในระบบการควบคุมโรคของประเทศไทย ซึ่งยังคงใช้มาตรการเฝ้าระวัง 

ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสซิกาอย่างเข้มข้นในระดับสูงสุดต่อเนื่อง ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศให้

โรคติดเชื้อไวรัสซิกา เป็นโรคติดต่อท่ีต้องเฝ้าระวังตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ 2558 โดยประกาศว่า การเป็นโรคซิกา ต้อง

แจ้งความแก่เจ้าหน้าที่รับทราบทันที เพื่อการควบคุมโรค 
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ไทยรัฐ  

คอลัมน์ หน้าต่างโลก 

    -เสนอข่าว บทสรุปยืนยันปัญหาสตรีติดเชื้อไวรัสซิกาหรือสตรีตั้งครรภ์ติดเชื้อไวรัสคลอดลูกแล้ว มีปัญหาศีรษะและ

สมองลีบเล็กจริงหรือไม่และรุนแรงขนาดไหนยังต้องใช้เวลาพิสูจน์ชัดอีกนานหลายเดือนหรือหลายปี ทางดีท่ีสุดเวลานี้

คือ เรียนรู้ท่ีอยู่กับไวรัสซิกาอย่างปลอดภัยและหาวิธีตรวจเจอเชื้อไวรัสให้ได้เร็วท่ีสุดเพื่อตั้งรับอาการป่วยและเร่งคิดค้น

วิธีรักษาโรคและคิดค้นผลิตใช้วัคซีนโดยเร็ว 

  ความเห็นที่ประชุม : ขอให้ทุกกรมประชาสัมพันธ์รณรงค์มาตรการ 3 เก็บ 5 ส. ป้องกันโรคไข้เลือดออก ไข้ซิกา และ 

ไข้ปวดข้อยุงลาย 

 

 

มติชน 

ยาเสพติด 

กัญชา  

  -เสนอบทความ กัญชาในประเทศไทยถือเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทท่ี 5 ผู้ครอบครองมีความผิดทางอาญา แต่

หลายประเทศทั่วโลกเริ่มอนุญาตให้ใช้กัญชาได้ แต่ต้องอยู่ในความควบคุมของรัฐ  

   -ด้านนักวิชาการเห็นว่า ยาเสพติดท่ีคนไทยใช้มากท่ีสุดคือแอลกอฮอล์ รองมาคือ บุหร่ี กัญชา ยาม้า และยานอนหลับ

ท่ัวไป เทียบกันแล้วกัญชามีผลกระทบเชิงลบน้อยกว่า ท่ัวโลกก็ไม่มีรายงานว่า กัญชาและกระท่อมเป็นต้นเหตุให้คน

เสียชีวิต อยากให้คิดถึงเรื่องการบริหารจัดการกัญชาบนพื้นฐาน ว่าสามารถน ามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ซึ่งต้องให้

ประชาชนมีส่วนร่วม ไม่ใช่ถามเพียงต ารวจหรือภาครัฐ  

    -ขณะท่ี ผศ.ภญ.ดร.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี ผู้จัดการศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา สนใจเรื่องประโยชน์

ทางยาของกัญชา แต่ยังไม่แน่ชัด เพราะอยู่ระหว่างการทบทวนเอกสาร งานวิจัยบางชิ้นบอกว่า มีผลต่อสมอง ส่วนตัวยัง

ไม่ม่ันใจเรื่องผลกระทบ ท่ีชัดเจน แต่ถ้ามีความจ าเป็นใช้ในการแพทย์ จะสนับสนุน และต้องมีการควบคุม มี

วัตถุประสงค์เพื่อการรักษาชัดเจน 

      - ด้านนักกฎหมายเห็นว่า ถ้าเป็นไปได้อย่ามองกัญชาในแง่ร้าย ถ้าเราก าหนดเงื่อนไข ดูแลเรื่องสุขภาพ ให้ความรู้

ความเข้าใจให้ประชาชนพึงสังวรว่า หากใช้กัญชามากไปอาจเป็นโทษต่อร่างกาย 

     -แหล่งข่าวกระทรวงสาธารณสุขให้ข้อมูลว่า สังคมก าลังเข้าใจผิดว่าจะสามารถใช้กัญชาหรือกระท่อมในทา ง

การแพทย์ได้อย่างเปิดเผย ซึ่งไม่ใช่เลย เพราะแม้กฎหมายอาจเปิดช่องว่างให้สามารถใช้ทางการแพทย์ได้ แต่ต้องมีการ

ออกกฎระเบียบออกมา ต้องมาร่วมกันในคณะกรรมการยาเสพติด อาจตั้งเป็นอนุกรรมการท างานร่วมกันระหว่าง

กระทรวงสาธารณสุข อย. และทางกระทรวงยุติธรรม รวมท้ังหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องว่ากัญชาและใบกระท่อม หากจะ

น ามาใช้ทางการแพทย์ ต้องควบคุมอย่างไร ต้องมีการขออนุญาต ต้องมีการรายงานผล และต้องระบุว่าหากจะน ามาใช้

ทางการแพทย์ จะใช้ในรูปสารสกัดหรือตัวสมุนไพร ตรงนี้ยังไม่มีรายละเอียด ท่ีส าคัญแม้จะมีการใช้ประโยชน์ทาง

การแพทย์จริงแต่ก็ต้องควบคุม เพราะยังเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 

   - ภญ.สุภาภรณ์ ปิติพร กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร บอกว่า ส าหรับใบกระท่อมนั้นมีสาร

อนุพันธ์ Alkaloid (อัลคาลอยด)์ ท่ีช่วยในการระงับอาการปวด รักษาอาการอ่อนเพลีย ช่วยระบบทางเดินอาหาร จึงเป็น

เรื่องท่ีน่าเสียดายเพราะท าให้ประเทศไทยสูญเสียโอกาสในการพัฒนายาจากสมุนไพรไทยแท้ ทั้งท่ีกระท่อมเป็นสมุนไพร

ประจ าชาติไทยและมีการใช้ประโยชน์ทางยามาตั้งแต่อดีต รวมท้ังกัญชาก็เช่นกัน 

 

โพสต์ทูเดย์ คอลัมน์ 

สถานการณ์เดน่,มติชน 

ใบกระท่อม    

-เสนอข่าว มูลนิธิชีววิถี (ไบโอไทย) ร่วมกับศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แถลง

คัดค้านการจดสิทธิบัตรใบกระท่อมของกลุ่มวิจัยจากประเทศญี่ปุ่น พร้อมกับจี้ให้รัฐบาลไทยออกมาคัดค้านและออก

กฎหมายคุ้มครองแสดงที่มาโดยเร็ว 

   - นายวีระพงษ์ เกรียงสินยศ เลขาธิการมูลนิธิสุขภาพไทย ได้แสดงหลักฐานชี้ให้เห็นการใช้กระท่อมในภูมิปัญญาของ

ไทย ว่ามีมาแต่ช้านาน โดยปรากฏเป็นหลักฐาน จารึกวัดโพธ์ิ จารึกวัดราชโอรสาราม และต าราเวชศาสตร์ฉบับหลวง มี

มากกว่า 16 ต ารับไม่นับต ารับยาชุมชน และยังบันทึกอยู่ในวรรณคดีขุนช้าง-ขุนแผน ตอนขุนแผนเดินทัพด้วย การจด

สิทธิบัตรจึงเป็นการใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ินและทรัพยากรชีวภาพอย่างชัดเจน 

    -ด้าน นายวิฑูรย์ เลี่ยนจ ารูญ กล่าวว่า ภายในสัปดาห์นี้ กพย.จะประสานงานเครือข่ายทางวิชาการและองค์กรภาค

ประชาชนท่ีเก่ียวข้องเพื่อไปยื่นหนังสือต่อรัฐบาลให้มีการยกเลิกการจัดประเภทกระท่อมให้เป็นสารเสพติดตาม พ.ร.บ.

ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 เพื่อให้สามารถปลูก มีไว้ครอบครองเพื่อใช้ประโยชน์ทางยาและงานวิจัย เสนอให้รัฐบาล

เพิกถอนสิทธิบัตรและยับยั้งสิทธิบัตรซึ่งได้มาจากทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถ่ิน ซึ่ง ไม่เป็นไปตามกฎหมาย

ระหว่างประเทศ 

   - ขณะท่ี นายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าวว่า ส านักงาน
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คณะกรรมการกฤษฎีกาศึกษาการถอดบัญชีกัญชาออกจากบัญชียาเสพติดประเภท 5 ว่า ไม่มีการศึกษากฎหมาย เพราะ

ยังไม่น าเรื่องเข้าสู่ท่ีประชุม ครม. และจากการท่ีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯระบุไว้ว่ายังไม่มีการถอดอะไรออกจาก

บัญชียาเสพติด ยืนยันว่าในเรื่องของกัญชารัฐบาลยังไม่ได้ด าเนินการใดๆ ท้ังสิ้น ส่วนเนื้อหาท่ีเก่ียวข้องกับตนคือการ

เสนอกฎกระทรวงเรื่องกัญชงเท่านั้นเพราะมีการศึกษามาแล้วว่าสามารถน ามาใช้ประโยชน์ในเรื่องอ่ืนๆ เช่น ท าเสื้อผ้า 

จึงต้องปลดล็อก ออกมา  

        ท้ังนี้ มีการศึกษากันมานานแล้ว ขณะเดียวกัน รัฐมนตรีท่ีเก่ียวข้องจะต้องจัดระบบควบคุมการใช้ให้ดี ซึ่งวัน

เดียวกันนี้ ครม.ได้อนุมัติกฎกระทรวงดังกล่าวแล้วพร้อมกับมีมติให้จัดระบบควบคุมเพราะยังไม่ได้ปลดล็อกหมด แสดง

ว่ารัฐบาลก็ยังยึดตามกฎหมายเดิมไม่ได้ถอดอะไรออกไปจากบัญชี ท้ังนี้ ไม่ได้มีการเปรียบเทียบศึกษาระหว่างกัญชงและ

กัญชาเพราะเป็นคนละเรื่องกัน ซึ่งท้ังคู่ จะน าไปท าสารสกัดยาเสพติดใดๆ ไม่ได้ อย่างไรก็ตาม ทางกระทรวงสาธารณสุข

และกระทรวงยุติธรรมไม่ได้มาปรึกษาในเรื่องดังกล่าว แต่คาดว่าอยู่ในขั้นตอนการศึกษาอยู่ 

 

มติชน 

เมทแอมเฟตามีน 

 -เสนอข่าว พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา รมว.กระทรวงยุติธรรม กล่าวถึงกรณีเครือข่ายสตรีพิทักษ์พระพุทธศาสนา (คพช.) 

เข้ายื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อขอให้เปลี่ยนตัว รมว.กระทรวงยุติธรรม เนื่องจาก 

พล.อ.ไพบูลย์พยายามผลักดันให้ใช้มาตรา 44 แก้ให้เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้าเป็นยาเสพติดประเภท 2 และผลักดัน

ให้กัญชาและใบกระท่อมเป็นยาสามัญประจ าบ้านว่า เรื่องดังกล่าวแล้วแต่นายกรัฐมนตรี ส่วนตนขอเรียนว่า 1.รู้ว่า

องค์กรนี้ มาจากไหน และเชื่อมโยงกับเรื่องอะไร สังคมต้องมองว่าการเคลื่อนไหวขององค์กรนี้ท่ีผ่านมาคืออะไร แต่

ไม่ได้ท าให้ตนละเลยความคิดเห็นของเขา 2.ให้นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการป.ป.ส. เชิญองค์กรดังกล่าวมาพูดคุย

กันว่าเข้าใจเรื่องนี้ดีขนาดไหน และถ้าไม่เห็นด้วยจะมีวิธีแก้อย่างไร เราพร้อมรับฟังข้อคิดเห็นของทุกหน่วยงาน จะเดิน

ไปในแนวทางแก้ไขอย่างไร ยอมรับการแก้ไขปัญหายาเสพติดใน 20-30 ปีท่ีผ่านมาดีขนาดไหน และท าไมต้องเปลี่ยน

ทิศทางการท างาน และ 3.น าความคิดมาเข้าองค์ประกอบให้เข้าใจ 

 

โพสต์ทูเดย์ คอลัมน์

หุ้นส่วนประเทศไทย 

คลินิกหมอครอบครัว     

     -เสนอบทความ นโยบายการปฏิรูปของรัฐบาล ภายใต้การน าของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา อีกท้ังในรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย ปี 2559 มาตรา 258 ช. (5) ให้มีระบบการแพทย์ปฐมภูมิท่ีมีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดูแล

ประชาชนในสัดส่วนท่ีเหมาะสม กระทรวงสาธารณสุขโดย ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. จึง

ได้เตรียมพร้อมปฏิรูประบบบริการสาธารณสุขของไทย ด้วยการจัดตั้ง คลินิกหมอครอบครัว (PCC : Primary Care 

Cluster) ท่ีมีแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ครอบครัว และทีมสหวิชาชีพ ดูแลประชาชน 1 หม่ืนคน/1 ทีม เพื่อดูแล

สุขภาพให้กับคนไทยทุกคนภายใน 10 ปี คลินิกหมอครอบครัวเป็นยุทธศาสตร์ท่ีส าคัญในการปฏิรูประบบสาธารณสุข

ของประเทศ หากสามารถท าได้ส าเร็จ จะเป็นการพลิกโฉมหน้าระบบสาธารณสุขของประเทศไทยอีกครั้ง สอดคล้องตาม

เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี 2559 ท่ีเพิ่งผ่านประชามติต้นเดือน ส.ค.ท่ีผ่านมา อย่างไรก็ตาม 

จะต้องได้รับความร่วมมือจากบุคลากรสาธารณสุขทุกระดับ องค์กรภาคีทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องท่ีจะต้องร่วมแรงร่วมใจ

กันผลักดันนโยบายและขับเคลื่อนด้วยความวิริยอุตสาหะ ด้วยความมุ่งม่ันเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนอย่าง

แท้จริงต่อไป 

 

มติชน 

งบประมาณประจ าปี 2560      

     -เสนอข่าว กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ได้

พิจารณา ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วงเงิน 2,733,000,000,000 บาท เสร็จ

เรียบร้อยแล้ว และน าเสนอต่อท่ีประชุม สนช. พิจารณาเป็นรายมาตรา ในวาระสอง และเห็นชอบในวาระสามก่อนท่ีจะ

บังคับใช้ เป็นกฎหมายต่อไป โดยนัดประชุม สนช.เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าว ในวันท่ี 8 กันยายน เวลา 

10.00 น. มีท้ังสิ้น 59 มาตรา  ในการพิจารณางบประมาณของ กมธ. มีการเสนอปรับลดงบประมาณจ านวน 

17,980,242,800 บาท คณะ รัฐมนตรี (ครม.) มีมติให้จัดสรรงบประมาณตามความเหมาะสมให้กับหน่วยงานต่างๆ 

17,980,242,800 บาท ซึ่งเป็นตัวเลขเดียวกับท่ี กรธ.ขอปรับลดท่ี ครม.ขอเพิ่ม จึงเป็นการปรับลดหน่วยงานหนึ่งไป

เพิ่มให้กับอีก หน่วยงานหนึ่ง โดยมีรายการท่ี ครม.อนุมัติเพิ่ม อาทิ กระทรวงสาธารณสุข เพิ่มขึ้น 1,063,500,000 

บาท เพื่อใช้ส าหรับแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพคน 

 

ไทยรัฐ 

สร้างภูมิคุ้มกันลูกแรงงาน 

   -เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการด าเนินการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน
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โรคส าหรับเด็กในท่ีพักคนงานก่อสร้างภายใต้โครงการก่อสร้างของบริษัท แสนสิริ จ ากัด ว่า ขณะนี้มีการจ าหน่ายบัตร

สุขภาพเด็กให้กลุ่มบุตรแรงงานต่างด้าวในราคา 365 บาท คุ้มครอง 1 ปี เด็กได้รับการดูแลรักษา ส่งเสริมป้องกันโรค 

และได้รับวัคซีนป้องกันโรคด้วย โดยจ าหน่ายไปแล้ว 33,166 คน แต่ยังมีกลุ่มเป้าหมายบางกลุ่มท่ียังเข้าไม่ถึงบริการ

วัคซีน โดยเฉพาะเด็กท่ีติดตามผู้ปกครองท่ีเป็นแรงงานเคลื่อนย้ายเพื่อการประกอบอาชีพ ความร่วมมือนี้ถือเป็น

จุดเริ่มต้น  และจะขยายความร่วมมือไปยังไซต์งานอ่ืนๆต่อไป 

 

ไทยรัฐ 

คอลัมน์ บุคคลในข่าว 

ไอคิวเด็กไทย 

   -เสนอบทความ ว่า  รัฐบาลก าลังผลักดันให้คนไทยเป็น คนไทย 4.0 แต่  เห็นข่าวกระทรวงสาธารณสุขแถลงผลการ

ส ารวจไอคิวเด็กไทยในปี 2559 จากตัวอย่างนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน 23,644 คน พบว่า เด็กไทยมีไอคิว

เฉลี่ยท่ี 98.2 เพิ่มขึ้นจาก ระดับ 94 ในปี 2554 แต่ยังต่ ากว่ามาตรฐานสากลท่ีระดับ 100 เด็กใน กทม. มีไอคิวเฉลี่ย

สูงสุด 103.4 เด็ก 35 จังหวัด มีไอคิวเฉลี่ยนต่ ากว่าเกณฑ์ นี่คือความเหลื่อมล้ าในประเทศไทย ท่ีเห็นชัดเจนจาก

สติปัญญาเด็ก ป.1 ท่ัวประเทศ  จึงถือว่าน่าเป็นห่วง 

 

เดลินวิส ์

ระบบบริการสาธารณสุข 

   -เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย โฆษกและรองปลัด สธ. กล่าวว่า สธ. เตรียมน าเทคโนโลยีการสื่อสารมา

ประยุกต์ใช้ในระบบบริการสาธารณสุข โดยเฉพาะการประชุมทางไกลระบบวิดีโอ ท่ีให้ท้ังภาพและเสียงและข้อมูล

ตัวอักษร เหม่ือนได้เข้าร่วมประชุมกันตามปกติ ช่วยลดภาระการเดินทางของผู้ร่วมประชุม สามารถสั่งการไปยัง

หน่วยงานในพื้นท่ีได้อย่างทันท่วงที 

   -ด้าน ผศ.(พิเศษ) นพ.พลวรรธน์ วิทูรกลชิต ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ กล่าวว่า เทคโนโลยีดังกล่าว จะช่วย

เพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพของการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข เพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริการ เพิ่ม

คุณภาพการให้บริการดูแลผู้ป่วยได้อย่างต่อเนื่อง ช่วยลดความเสี่ยง ลดความแออัด ลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพและการให้

ค าปรึกษาทางไกล ท าให้แพทย์สามารถวิเคราะห์ ประเมินผล วินิจฉัยอาการป่วยได้ดียิ่งขึ้น  และยังน ามาใช้ประโยชน์ใน

การใหบ้ริการประชาชนได้ตรงจุด มีประสิทธิภาพและทันเวลา 

 

ฐานเศรษฐกิจ 

คุมเข้มอาหารเสริม 

   -เสนอข่าว นายนาคาญ์  ทวิชาวัฒน์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ

ไทย ร่วมมือกับ อย.และกรมวิทย์ฯ ตั้งสถาบันมาตรฐานสินค้าเสริมอาหารสุขภาพ ป้องกันปัญหาสินค้าปลอมระบาด  

ผลักดันท าฉลากรับรองความปลอดภัย พร้อมขู่แจ้งฐานความผิดเน็ตไอดอล มีกว่าหม่ืนรายท่ีขายสินค้าออนไลน์จะได้รับ

โทษเดียวกับขายยาปลอม จ าคุก 3 ปีถึงตลอดชีวิต  

 

ไทยโพสต์ สยามรัฐ 

ปัญหาการฆ่าตัวตาย 

   -เสนอข่าว พญ.สมรัก ชูวานิชวงศ์ นายกสมาคมสายใยครอบครัว และจิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ รพ.ศรีธัญญา กล่าวใน

งานแถลงข่าวเรื่อง "โรคซึมเศร้ากับการฆ่าตัวตาย ปัญหาสาธารณสุขท่ีส าคัญของประเทศไทย" ว่า ปัจจุบันปัญหาคนมี

ภาวะซึมเศร้าเป็นสาเหตุหลักท่ีน าไปสู่การฆ่าตัวตายเป็นจ านวนมาก ไทยมีสถิติการฆ่าตัวตายรองลงมาจากเกาหลีและ

ญี่ปุ่น ภาคเหนือเป็นภาคท่ีมีสถิติการฆ่าตัวตายสูงสุด การป้องกันการเป็นโรคซึมเศร้าอาจจะท าได้ตั้งแต่แรกเกิด คือการ

เลี้ยงดูลูก ท าให้ลูกรู้สึกว่าตัวองมีค่า มีความหมาย และสิ่งส าคัญคือการสอนทักษะการแก้ปัญหาต่างๆ ในชีวิต พยายาม

อดทนแก้ปัญหา นอกจากนี้ หากสงสัยว่าตัวเองหรือคนใกล้ตัวจะเป็นโรคซึมเศร้าหรือไม่ ให้สังเกตว่าทางจิตใจเรารู้สึก

เบ่ือหน่าย เศร้า จิตใจหดหู่ หากเป็นติดต่อกัน 2 สัปดาห์ ให้รีบเข้าไปปรึกษาแพทย์  แต่ขณะนี้ในไทยมีปริมาณ

จิตแพทย์ 1 คนต่อประชากร 250,000 คน ถือว่าน้อยมาก ขาดแคลนจากท่ีทางกระทรวงสาธารณสุขต้ังใจให้มีจิตแพทย์ 

1 คนต่อประชากร 100,000 คน ดังนั้นจึงต้องพยายามหาทางช่วยเหลือผู้ป่วยด้วยวิธีเบ้ืองต้นก่อน 

 

มติชน M2F 

 

 

 

 

 

 

แพทย์แนะเลี่ยงชมถ่ายทอดสดฆ่าตัวตาย 

   -เสนอข่าว นพ.วรตม์ โชติพิทยสุนนท์ จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น กรมสุขภาพจิต กล่าวถึง กรณีมีหนุ่มผูกคอตายผ่าน

โปรแกรมเฟซบุ้คไลฟ์เนื่องจากน้อยใจแฟน ว่า ถือเป็นเรื่องน่าสะเทือนใจ และจากการทบทวนงานวิจัยก่อนหน้านี้มี

รายงานว่า แม้รับรู้เพียงข้อมูลผ่านตัวหนังสือหรือผ่านการรายงานข่าวท่ัวไป ก็สามารถเพิ่มอัตราการฆ่าตัวตายเลียนแบบ

ได ้ดังนั้น ไม่ควรกดติดตามการถ่ายทอดสดลักษณะนี้ ไม่ควรแชร์ หรือบอกต่อเพื่อนๆ โดยเฉพาะคนท่ียังไม่มีวุฒิภาวะ

พอ เนื่องจากอาจยังไม่สามารถแยะและไม่ได้ระมัดระวังในการรับสื่อ อาจเกิดการเข้าใจผิดได้ ส าหรับผู้ท่ีได้รับชมโดย

บังเอิญ หากเกิดปัญหาด้านสุขภาพจิต เช่น ซึมเศร้า นอนไม่หลับ วิตกกังวลมากขึ้น ฯลฯ สามารถปรึกษาสายด่วน

สุขภาพจิต 1323 ตลอด 24 ชั่วโมง  
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เว็บไซตเ์ดลินวิส ์

   - เจ้าหน้าที่ สน.บางเขน รับแจ้งเหตุผู้ชายผูกคอเสียชีวิต  ที่อพาร์ทเม้นท์ในซอยพหลโยธิน 48 จ.กรุงเทพฯ  พบศพ

นายเจริญ ฉิมผูก อายุ 30 ปี ผูกคอเสียชีวิตกับพัดลมเพดานโดยใช้ไม้แขวนเสื้อ  ปลายเตียงมีโทรศัพท์ส าหรับใช้แอพลิ

เคชั่นไลฟ์สดเฟซบุ๊ก  เบ้ืองต้นเจ้าหน้าท่ีคาดว่าผู้ตายเกิดอาการเครียดเนื่องจากตนแอบนอกใจภรรยาจนถูกจับได้  

รวมท้ังหญิงสาวท่ีคบอีกคนก็หนีหายไป  จึงคิดสั้น 

 

ไทยรัฐ 

ปัญหาความรุนแรงทางเพศ 

   -เสนอข่าว จากการเสวนาทางออกของสังคมกับการข่มขืนกระท าช าเรา ท่ีเห็นว่ามาตรการข่มขืนแล้วฆ่า อาจไม่ใช่

ทางออกของการแก้ปัญหาที่แท้จริง อาจเปิดช่องทางให้ผู้ก่อเหตุลงมือฆ่าเหย่ือทุกราย  

     -พญ.พรรณพิมล วิปุลากร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า การกระท าความรุนแรงในเด็กอายุน้อยแม้มีสัดส่วน

น้อย แต่ในวัยท่ีน้อยกว่า 1 ขวบ ก็ถูกกระท าแล้ว โดยเฉพาะผู้กระท าคือคนในครอบครัว หรือบางกรณีเกิดจากพ่อแท้ๆ 

จึงเห็นได้ว่าสวัสดิภาพเด็กอยู่ในความเสี่ยงสูง แม้แต่คนในครอบครัวก็ไม่สามารถดูแลได้ ท้ังนี้ กระบวนการบ าบัด

ผู้กระท าผิดและผู้ถูกกระท าเป็นสิ่งท่ีต้องเรียนรู้และศึกษา เพื่อหามาตรการเฝ้าระวังอย่างเป็นระบบ 

 

สยามรัฐ 

ไทยรัฐ 

คอลัมน์ ข่าวสัน้ทันโลก 

เลนกู้ชีพฉุกเฉิน 

   -เสนอข่าว นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉิน  ร่วมกับ

องค์กร หน่วยงานภาครัฐ เอกชน 27 องค์กร รวมถึงสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ลงนามความร่วมมือ "ให้ทาง=

ช่วยชีวิต ความดีท่ีคุณท าได้" เพื่อบูรณาการแพทย์ฉุกเฉินร่วมกันอย่างเป็นระบบช่วงก่อนถึงโรงพยาบาล ตั้งแต่การแจ้ง

เหตุ การรับแจ้งเหตุ การปฏิบัติการฉุกเฉินในท่ีเกิดเหตุ จนถึงน าส่งโรงพยาบาล มาตรการแรกท่ีจะท า คือ การจัดท า

ช่องทางพิเศษส าหรับรถกู้ชีพฉุกเฉิน  เริ่มจากทางด่วนลงดินแดงมายัง รพ.ราชวิถี  เป็นการน าร่องมาตรการและขยายไป

ให้ครบ 9 โซน ใน 110 รพ.ท่ัง กทม. ส่วนผู้ท าใบขับขี่ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นคาดว่าจะเริ่ม

ได้ประมาณต้นปี2560รวมถึงจะเสนอให้โรงเรียนเพิ่มหลักสูตรการเรียนการสอนแก่นักเรียนเรื่องการฝึกอบรมการปฐม

พยาบาลเบ้ืองต้นด้วย  

 

โพสต์ทูเดย์ 

วิธีปฏิบัติตัวเมื่อเกิดเหตุระเบิด 

   -เสนอบทความ ค าแนะน าวิธีปฏิบัติตัวเม่ือเกิดเหตุระเบิด จาก สพฉ. ดังนี้ 1.หากพบวัตถุต้องสงสัยให้รีบโทรแจ้ง 

191 2.ห้ามแตะต้องหรือเคลื่อนย้ายวัตถุต้องสงสัยเด็ดขาด 3.ตั้งสติและรีบออกจากพื้นท่ีเสี่ยงทันที 4.หากวัตถุต้อง

สงสัยระเบิดหรือมีประกายไฟให้ตั้งสติ รีบหมอบลงกับพื้น ถ้าท าไม่ได้ให้หมอบลงต่ าท่ีสุด 5.อพยพผู้คนโดยใช้วิธีการ

นุ่มนวล อย่าตื่นตระหนก 6.หากติดอยู่ภายในอาคาร ให้ใช้ผ้าชุบน้ าอุดช่องประตูเพื่อป้องกันแก๊สพิษ มองหาท่ีก าบังแรง

ระเบิดท่ีม่ันคง แข็งแรง โดยหลบอยู่เหนือลม 7.ปิดเครื่องปรับอากาศ 8.ใส่เสื้อผ้าให้มิดชิดเพื่อป้องกันอันตราย 9.หาก

เป็นไปได้ให้น ายางรถยนต์ไปล้อมวัตถุต้องสงสัยไว้ 10.กรณีมีผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินหรือได้รับอุบัติเหตุโทรแจ้ง 1669 

 

สยามรัฐ 

ลงนามยารักษามะเร็ง 

   - เสนอภาพข่าว  นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริการ

ตรวจทางห้องปฏิบัติการกับ ภญ.สุมาลี คริสธานินทร์ ผจก.ท่ัวไป หน่วยธุรกิจยามะเร็ง โนวาร์ตีส (ประเทศไทย) ในการ

ให้บริการตรวจทางห้องปฏิบัติการส าหรับวินิจฉัยและติดตามการผลการรักษาด้วยยามะเร็ง เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษา

ท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด ท่ีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

 

สยามรัฐ 

ความร่วมมือบริการสุขภาพไทย-จีน 

     - เสนอภาพข่าว  นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การ

ต้อนรับ ลู่ จุ้นหัว รองผู้ว่าการมณฑลไห่หนาน สาธารณรัฐประชาชนจีนและคณะ ในโอกาสหารือความร่วมมือกับรัฐบาล

ไทยท่ีประสบความส าเร็จในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพและเป็นศูนย์การแพทย์นานาชาติ ท่ีกรมสนับสนุนบริการ

สุขภาพ 

 

ทีวีช่อง 7 

อาหารเป็นพิษ 

   -เสนอข่าว นพ.ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ เปิดเผยว่า ชาวบ้านจากหลายหมู่บ้านในพื้นท่ี ต.ปางหมู และ ต.ผาบ่อง อ.

เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ถูกหามส่งโรงพยาบาลศรีสังวาล กว่า 30คน มีอาการท้องเสีย วิงเวียน อาเจียน เนื่องจากอาหาร

เป็นพิษ สืบทราบว่าต้นตอมาจากอาหารในตลาดนัดวันอาทิตย์ พร้อมสั่งให้ จนท.สสจ.แม่ฮ่องสอน เข้าไปตรวจสอบสาร

ปนเปื้อนและสารพิษ พร้อมควบคุมการจ าหน่ายอาหารทุกชนิดภายในตลาด 

 

สยามรัฐ 

ไข้เลือดออก 

   -เสนอข่าว นางจุไรรัตน์ จันทร์พรมมิน ผู้ใหญ่บ้านบ้านแม่เย็น อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน กล่าวว่า บ้านแม่เย็น ได้มีการ



                                                             สรุปข่าววันท่ี 7 กันยายน 2559 7 
สื่อ ประเด็นข่าว 

คอลัมน์ ข่าวสัน้ แก้ไขปัญหาแหล่งเพาะพันธ์ุลูกน้ ายุงลาย ด้วยการก าชับให้ลูกบ้านทุกหลังคาเรือนส ารวจและก าจัดแหล่งเพาะพันธ์ุลูกน้ า

ยุงลายหากบ้านหลังใดสามารถก าจัดแหล่งเพาะพันธ์ุฯ ได้ตามเป้าหมายท่ีวางไว้ จะมีการจับฉลากแจกรางวัลของใช้ใน

ครัวเรือน  สร้างแรงจูงใจให้ร่วมกันปฏิบัติตาม  

 

กรมประชาสัมพนัธ์ 

วันรณรงค์หัวใจโลก 

     -เสนอข่าว นพ.สวัสดิ์  อภิวัจนีวงศ์ สสจ.สมุทรปราการ แนะน าการปฏิบัติตนท่ีดีเพื่อหัวใจท่ีแข็งแรง เนื่องในวันท่ี 

29 กันยายนของทุกปี เป็นวันรณรงค์หัวใจโลก ส าหรับปีนี้ ใช้หัวข้อรณรงค์ คือ “เพิ่มพลังให้ชีวิต”โดยเน้น 3 ประเด็น 

ได้แก่ 1.การเติมพลังให้หัวใจ โดยบริโภคอาหารท่ีมีประโยชน์  2.การออกก าลังกายให้หัวใจขยับ โดยหม่ันออกก าลังกาย

อย่างสม่ าเสมอ  3.รักษ์หัวใจ โดยงดสูบบุหรี่ จึงขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจสามารถไปขอรับบริการให้ค าปรึกษาความรู้

ด้านสุขภาพหรือประเมินความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ท่ีสถานพยาบาลภาครัฐทุกแห่ง 

 

แนวหน้า 

อาสาสมัครบริการแพทย์ฉุกเฉนิ 

  -เสนอข่าว โรงพยาบาลแม่สอด เป็นประธานเปิดการอบรบ หลักสูตรอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ ให้กับเจ้าหน้าท่ีใน

ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน อาสาสมัคร มูลนิธิ หน่วย กู้ชีพ กู้ภัย จ านวน 70 คน โดยจัดการอบรมพัฒนาศักยภาพ แพทย์ 

พยาบาล และ    สหวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นทีมท่ีมีขีดความสามารถในการเผชิญเหตุภัยพิบัติ 

 

เดลินวิส์ 

โรคฉ่ีหน ู

  -เสนอข่าว  นพ.นิพนธ์ พัฒนกิจเรือง สสจ.น่าน เตือนในช่วงฤดูฝน เกิดน้ าท่วมขัง ให้ระวังโรคฉี่หนู   

 

แนวหน้า 

บริการศูนย์ราชการสะดวก 

   -เสนอข่าว  นายสมพาศ  นิลพันธ์ ผู้ตรวจราชการส านัก นายกรัฐมนตรี และคณะ   ลงพื้นท่ีตรวจประเมิน เพื่อรับรอง 

"มาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก ท่ีโรงพยาบาลร้อยเอ็ด โดยมี นพ.เกรียงไกร โกวิทางกรู ผอ.โรงพยาบาล

ร้อยเอ็ด น าดูการปฏิบัติงานการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 

 

ไทยโพสต ์

โวย 'พิซซ่าฮัท' อินโดฯ ใช้วัตถุดิบหมดอายุ 

  -เสนอข่าว  นิตยสารฉบับหนึ่งของอินโดนีเซียและส านักข่าวบีบีซี กล่าวหาพิซซ่าฮัทท่ีมีสาขามากกว่า 300 แห่งใน

ประเทศ ว่า ใช้วัตถุดิบท่ีหมดอายุแล้วตั้งแต่ 6 เดือนถึง 1 ปี นอกจากนี้ยังกล่าวหาว่าร้าน "มารุงาเมะอุด้ง" จากญี่ปุ่นว่า

ใช้วัตถุดิบท่ีหมดอายุแล้วเช่นกัน  โดยพิซซ่าฮัทและมารุงาเมะอุด้งออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหานี้  พิซซ่าฮัทแถลงว่า สาขา

หลายแห่งได้รับการตรวจรับรองโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขแล้ว โดยผ่านท้ังมาตรฐานสุขอนามัยและความสะอาด 

 

 

สามารถค้นหารายละเอียดข่าวเพ่ิมเติมได้ที่  http://www.moph.go.th/ops/iprg 

 

http://www.moph.go.th/ops/iprg

